

FAQ เกี่ยวกับระบบ DPBP

Q : อาจารย์ที่เข้ามาทำงานใหม่ ยังไม่ถึง 2 ปี และ อาจารย์ที่ลาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องกรอก DPBP หรือไม่ อย่างไร

A : ต้องกรอกตามภาระงานที่ปฏิบัติจริง แต่ได้รับการยกเว้นภาระงานขั้นต่ำ 2 ปี ผู้ที่บรรจุ หรือรายงานตัวกลับตั้งแต่ 2 มีนาคม 2562 ได้รับการงดเว้นภาระงานขั้นต่ำ รอบประเมิน ปี 2564

Q : ระยะเวลาของผลงานในการยื่น DPBP

A : เพื่อ เพิ่มค่าจ้าง ผลงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2464

เพื่อ เคลมภาระงานขั้นต่ำ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2464

เพื่อ ยื่นขอเงินเพิ่มพิเศษ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าว ต้องไม่เคยเบิกค่าตอบแทนใดๆ และไม่เคยใช้เป็นภาระงานขั้นต่ำมาก่อน

Q : ผลงาน ที่จะนำมาเคลมใน ภาระงานขั้นต่ำ เคลมได้จำนวนกี่คน อย่างไร

A : เคลมได้ 2 คนเท่านั้น และ จะต้องเป็น First / Corresponding / Last

Q : การใช้ผลงานยื่นเป็นภาระงานขั้นต่ำแล้ว ถ้าหากนำไปยื่นขอเงินเพิ่มพิเศษอีก ได้อีกหรือไม่

A : ไม่ได้ หลักการคือ ผลงาน 1 ชิ้น ใช้ประโยชน์ได้ด้านเดียว และครั้งเดียว ยกเว้นภาระงานขั้นต่ำ ใช้ได้ 2 คน

Q : การนำผลงานมาขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สามารถนำไปเพิ่มค่าจ้างได้อีกหรือไม่

A : ไม่ได้

Q : งานเพื่อสังคมและงานสร้างชื่อเสียง ยื่นหลักฐานอะไรยืนยันผลงาน

A : ดูตัวอย่างจาก เว็บไซต์ ของ HR

Q : เงินบริจาค สามารถนำมาทดแทนภาระงานสอนที่ไม่ผ่านได้หรือไม่

A : ไม่ได้

Q : การนับ สถานะของผลงานวิจัย ให้นับจากวันไหน

A : วัน Accepted เท่านั้น

Q : คีนเงิน Paper Scopus สามารถคีนได้ที่ไหน

A : ได้ที่คณะ

Q : ผลงาน 1 ชิ้น สามารถเคลมภาระงานขั้นต่ำได้ 2 คน จำเป็นจะต้องใช้ภายในปีเดียวกันไหม

A : ไม่จำเป็น

Q : โครงการวิจัยภายนอก สามารถนำมาใช้ในเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำที่ไม่ใช่ Paper ได้หรือไม่

A : ไม่ได้

Q : การยื่นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา ผ่าน Kris ต้องได้เลขก่อนใช้ไหม

A : ต้องได้เลขก่อน

Q : การขอใช้แท่งพิเศษ เริ่มต้นใช้ได้ตั้งแต่เมื่อใด

A : เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 (ทำหนังสือแจ้งไปแต่ละคณะแล้ว)

Q : วิชาสัมมนา โปรเจค โครงการพิเศษ วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา นำมาเป็นภาระงานสอนได้ไหม

A : ไม่ได้ เนื่องจากระดับบัณฑิตไม่คิดภาระงานสอนตามรายวิชาข้างต้น ทุกกรณี

Q : ภาคการศึกษาพิเศษ (summer) นำมาคิดเป็นภาระงานได้หรือไม่

A : ไม่ได้

Q : เราสามารถทราบ Quartile และ Percentile ได้อย่างไร

A : ตามคู่มือที่หน้าเว็บไซต์ของ KRIS

Q : การตรวจสอบดู Quartile และ Percentile สามารถดูวิธีการได้อย่างไร

A : ตามคู่มือที่หน้าเว็บไซต์ของ KRIS